

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่เปิดสอบ)

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๓๙๓  
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๘๘๖  
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลุ่ม  
เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา  
ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒  
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับ  
การออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้ง  
เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๐๘๒/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการศึกษา และมีประสบการณ์  
ในการออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งจัดส่งข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบ  
ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน พัทฒวิทล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ๑๑๕๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ  
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความ  
ในมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๗ แห่งระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน  
กรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่ ๒๐๘๒/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา  
หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบ ภาค ก  
และ ภาค ข รวมทั้งจัดส่งข้อสอบ ตรวจสอบกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการดำเนินการทั้งปวงให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุฯ กรณี เต็มวงเงินที่เลขาธิการ  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอัมพร พิเศษ)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน